



# PHỔ YÊN HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ

NGÔ XUÂN TRIỆU

Bí thư Huyện uỷ Phổ Yên

**T**hực hiện đường lối đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Phổ Yên trong suốt 20 năm qua đã không ngừng nỗ lực, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH). Là huyện trung du miền núi của tỉnh Thái Nguyên, Phổ Yên có 15 xã và 3 thị trấn; trong đó, có 5 xã và 1 thị trấn thuộc diện xã, thị trấn miền núi. Với 257 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên, dân số trên 136.000 người, hệ thống giao thông thuận tiện và hệ thống thuỷ lợi hồ Núi Cốc đảm bảo chủ động tưới tiêu, Phổ Yên có nhiều lợi thế để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

### 1. Những thành tựu nổi bật.

Từ năm 1986 đến nay, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, VII, VIII và IX của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Đảng bộ Phổ Yên đã từng bước lãnh đạo chính quyền và nhân dân trong huyện tiến hành công cuộc đổi mới và đã giành được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề vật chất và tinh thần để tiếp tục đổi mới, phát triển KT-XH nhanh và vững chắc hơn.

Nhìn lại tổng quát chặng đường 20 năm đổi mới, từ công tác xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống chính trị đến phát triển KT-XH, giữ vững an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, Phổ Yên đều có bước chuyển biến tích cực, cơ bản, nhanh và vững chắc.

*a. Về công tác xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống chính trị.*

Quán triệt quan điểm: "lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt" của Đảng trong thời kỳ đổi mới, để nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), Phổ Yên luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ trên cả ba phương diện: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Về chính trị, tư tưởng, Đảng bộ thường xuyên chỉ đạo kịp thời việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của tổ chức đảng cấp trên đến từng TCCSĐ và mỗi cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện những chương trình hành động cụ thể, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên. Chỉ tính riêng từ năm 2000 đến nay, đã mở 2 lớp trung cấp LLCT cho hơn 200 lượt cán bộ,

## KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

đảng viên; 2 lớp sơ cấp LLCT cho 155 lượt cán bộ, đảng viên; 54 lớp bồi dưỡng LLCT cho 4.556 lượt cán bộ, đảng viên là bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ chính quyền, đoàn thể và đảng viên mới kết nạp. Về tổ chức, công tác luân chuyển cán bộ, quy hoạch bồi dưỡng đảng viên tạo nguồn sắp xếp vào cấp uỷ cho các TCCSĐ và phát triển đảng viên mới được quan tâm đúng mức. Năm 1986, toàn Đảng bộ Phổ Yên có 4.592 đảng viên; hiện nay đã có 5.534 đảng viên. Đồng thời, Đảng bộ nghiêm túc thực hiện việc đánh giá, phân loại TCCSĐ và đảng viên. Qua đánh giá, phân loại, có 80% TCCSĐ đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh"; Đảng bộ Phổ Yên là "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh".

Tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền từng bước được đổi mới. Hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã có nhiều tiến bộ. Qua mỗi khoá, chất lượng các kì họp, hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri ngày một nâng cao. HĐND do thường xuyên nắm bắt được nguyện vọng của nhân dân nên đã kịp thời cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước thành các cơ chế, giải pháp phát triển kinh tế và thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn sát thực, đạt hiệu quả và hợp lòng dân. Bộ máy chính quyền được cơ cấu lại, ngày một gọn nhẹ, chức năng giữa các bộ phận được xác định rõ ràng hơn. UBND huyện và UBND các xã đã tập trung vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình, đề án và công trình trọng điểm tạo sự chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, đẩy mạnh thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) và dịch vụ.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên tuyên truyền, vận động và tổ chức quần chúng, hội viên tham gia tích cực vào các chương trình phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, xoá đói giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hoá mới trên địa bàn dân cư.

Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh đã góp phần quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH do Đại hội Đảng bộ huyện các khoá đề ra.

### b. Về thành tựu phát triển KT-XH.

Trong gần 20 năm qua, thực hiện định hướng đẩy mạnh CNH, HĐH, Phổ Yên từng bước tiến hành chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ. Trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới, sản xuất nông nghiệp là chính, chiếm tỉ trọng 85%. Đến nay, cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch đột phá căn bản, nhất là trong 5 năm gần đây: năm 2000, nông-lâm nghiệp chiếm tỉ trọng 64,01%, công nghiệp: 20,69%, dịch vụ: 15,3%; hiện nay, nông - lâm nghiệp: 49,55% (giảm 14,46%), công nghiệp: 29,44% (tăng 8,75%), dịch vụ: 21,01% (tăng 5,71%).

Song song với quá trình từng bước chuyển dịch cơ cấu, tốc độ tăng trưởng kinh tế có mức tăng khá cao. Năm 1986, sản xuất lương thực đạt 19.260 tấn; hiện nay, đạt 52.062 tấn, tăng gấp 2,7 lần. Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 1986 đạt 5,3 tỉ đồng; hiện nay, đạt 300 tỉ đồng (trong đó, giá trị sản xuất CN-TTCN địa phương đạt 115 tỉ đồng), tăng gấp 21,7 lần. Thu nhập bình quân đầu người năm 1986 đạt 1,02 triệu đồng/người/năm; hiện nay, đạt 6,1 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 6 lần.

Cơ sở kết cấu hạ tầng KT-XH phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, 100% số xã, thị trấn đã có mạng lưới điện quốc gia với 98% số hộ dân được dùng điện; 50% đường làng, ngõ xóm được cấp phối hoá và cứng hoá; hệ thống kênh mương nội đồng về cơ bản đã được cứng hoá; 37% số lớp học được tăng hoá. Phổ Yên đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở vào năm 2004. Đến nay, toàn huyện không còn hộ đói, số hộ nghèo chỉ còn 3,47%. Các phong trào văn hoá, thể thao, xây dựng đời sống văn hoá mới ở cụm dân cư phát triển sâu rộng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, mức sống và chất lượng cuộc sống ngày càng cao. An ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những thành tựu phát triển KT-XH đã đạt được góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp, khơi dậy truyền thống, tạo đà để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phổ Yên tiếp tục huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH hướng tới mục tiêu CNH, HĐH.

## **2. Mục tiêu, phương hướng và các giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH đến năm 2010.**

### *a. Mục tiêu.*

Trên cơ sở kết quả KT-XH đã đạt được, đặc biệt là những thành tựu từ năm 2000 đến nay, Đảng bộ Phổ Yên xác định những mục tiêu KT-XH chủ yếu từ nay đến năm 2010 như sau:

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: công nghiệp chiếm tỉ trọng 38%, nông - lâm nghiệp: 32%, dịch vụ: 30%.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm tăng từ 13% - 15%.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 11.000.000 đồng/người/năm.

- Giá trị sản xuất CN-TTCN tăng bình quân hàng năm từ 20% - 25%.

- Tổng sản lượng lương thực năm 2010 đạt 58.000 tấn.

- Thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng bình quân 15%.

- Hàng năm giải quyết việc làm cho 1.200 - 1.500 lao động.

- Giảm tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5%.

- Giảm tỉ suất sinh thô 0,15%/năm.

### *b. Phương hướng và các giải pháp chủ yếu.*

Trên lĩnh vực kinh tế, Đảng bộ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh hơn quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân gắn với tăng trưởng kinh tế cao hơn mức tăng trưởng các năm trước. Cụ thể:

- Trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản, chú trọng phát triển nâng tỉ trọng chăn nuôi và thủy sản; chuyển mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng vừa đảm bảo an ninh lương thực vừa tăng giá trị kinh tế của cây trồng, vật nuôi gắn với thị trường và phát huy được tiềm năng thế mạnh của huyện. Bên cạnh cây trồng chủ lực là lúa, cần tăng diện tích trồng ngô, lạc và đậu tằm. Mở rộng loại hình kinh tế trang trại, đặc biệt là các trang trại chăn nuôi bò sữa, phục vụ cho các nhà máy chế biến sữa tại huyện và chăn nuôi đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hoá. Khai thác tiềm năng 300 ha mặt nước ao, hồ để tăng sản lượng thủy sản. Phấn đấu giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản hàng năm tăng 5% trở lên. Trong đó, trồng trọt tăng 4,5%, chăn nuôi: 7,5%, lâm nghiệp: 6,5%, thủy sản: 8,5% và dịch vụ nông nghiệp: 23%.

## KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất công nghiệp tại 8 khu công nghiệp đã được quy hoạch; trong đó, ưu tiên cho các cơ sở chế biến nông sản, công nghiệp vừa và nhỏ với ngành nghề đa dạng, ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Phấn đấu đạt giá trị sản xuất CN-TTCN hàng năm tăng từ 20-25%. Đồng thời, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ vận tải hàng hoá, dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao khoa học - công nghệ, dịch vụ cho sản xuất nông - lâm nghiệp. Phấn đấu giá trị hoạt động dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 28-30%. Hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết khu du lịch Suối Lạnh và khu du lịch sinh thái Vân Thượng, tiếp tục nâng cấp hai khu du lịch này nhằm thu hút khách du lịch. Đầu tư mở rộng và nâng cấp các chợ trên địa bàn huyện để thúc đẩy hoạt động thương mại và tăng tổng mức lưu chuyển hàng hoá; củng cố các trung tâm thương mại ở các xã miền núi để đảm bảo cung cấp các mặt hàng chính sách cho đồng bào.

- Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Trong đó, hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng chuẩn bị cho dự án đầu tư tuyến quốc lộ 3 mới và tuyến tỉnh lộ 261. Tiếp tục hoàn thiện khu trung tâm văn hoá - thể thao, bãi xử lý rác thải Đồng Hầm - Minh Đức; hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt để đầu tư xây dựng đập tràn liên hợp cống tràn Tân Ấp - Phúc Thuận, nâng cấp các tuyến đường Tân Ấp - Phúc Tân, Ba Hàng - Thành Công, Ngọc Thanh - hồ Suối Lạnh... và một số công trình trọng điểm khác.

- Tập trung đầu tư xây dựng các trung tâm giáo dục cộng đồng hướng nghiệp, dạy nghề và tăng số lượng các trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục, đào tạo để phát triển nguồn nhân lực; phấn đấu hoàn thành phổ cập trung học phổ thông vào năm 2010. Nâng cấp các cơ sở y tế theo chuẩn quốc gia, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Phát triển mạng lưới thông tin liên lạc, ứng dụng công nghệ tin học vào các lĩnh vực đời sống xã hội để tăng cường hiệu quả quản lý và giao dịch trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá - thông tin trên địa bàn. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá và đời sống văn hoá của nhân dân, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh ở các khu dân cư. Phấn đấu đến năm 2010 có trên 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá, 60% số làng, bản, khu phố văn hoá, 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị văn hoá.

- Tập trung đẩy mạnh xã hội hoá công tác xoá đói, giảm nghèo, đến năm 2010 giảm hộ nghèo xuống dưới 2,5%; thực hiện tốt chính sách về nhà ở, đất ở, đất sản xuất và xây dựng các công trình nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Để thực hiện tốt các phương hướng và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, bên cạnh các giải pháp KT-XH chủ yếu đã nêu trên, Đảng bộ Phổ Yên xác định cần phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị để từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, đẩy mạnh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các

đoàn thể quần chúng.

*Về xây dựng Đảng:* tiếp tục thực hiện cuộc vận động “chỉnh đốn Đảng” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối với các TCCSĐ và cán bộ, đảng viên. Chú trọng chỉ đạo các TCCSĐ tiếp tục phấn đấu đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”, đổi mới hoạt động để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Kiên quyết đấu tranh chống sự suy thoái về đạo đức và lối sống, quan liêu, tham nhũng, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có vi phạm về phẩm chất đạo đức và trong thực thi công vụ.

*Về củng cố hệ thống chính quyền:* tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND, đẩy mạnh cải cách hành chính (trong đó, tổ chức thực hiện tốt mô hình “Một cửa” tại UBND cấp xã), tăng cường kỉ cương, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh - đặc biệt là tăng cường củng cố hệ thống chính quyền cấp xã. rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền

của cơ quan nhà nước đảm bảo không chồng chéo hoặc bỏ sót lĩnh vực quản lý; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để nâng cao trình độ LLCT, năng lực quản lý và kĩ năng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

*Về đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể:* đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng theo hướng hoạt động sâu sát, phản ánh trung thực nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên, vận động và tổ chức quần chúng, hội viên tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển KT-XH, thực hiện tốt chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Với những kết quả đã đạt được và từ bài học kinh nghiệm tích lũy qua 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Phố Yên quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu KT-XH đã đề ra □

\* \* \* \* \*

## BÀN VỀ VAI TRÒ CỦA...

(Tiếp theo trang 13)

Vì vậy, khi thẩm định các dự án luật, pháp lệnh, phải có sự tham gia của các chuyên gia thuộc các ngành tri thức liên quan đến dự án đó và có sự tham gia của các nhà ngôn ngữ...

Như đã nêu ở phần trên, chất lượng các dự án luật, pháp lệnh tùy thuộc vào khâu soạn thảo, khâu thẩm định, do đó cũng cần phải quy định trách nhiệm của cơ quan soạn thảo và cơ quan, người

thẩm định. Nhưng hiện nay, pháp luật cũng không hề quy định trách nhiệm của cơ quan soạn thảo và cơ quan, người thẩm định, đây là một khoảng trống của pháp luật.

Tóm lại, để nâng cao chất lượng của các dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ xây dựng, phải áp dụng đồng bộ các biện pháp có tính tổ chức, kĩ thuật cả khâu soạn thảo và khâu thẩm định □